

Số: /BC- UBND

Trà Cú, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Trà Vinh.

Thực hiện Công văn số 28/TTr-VP ngày 05/7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc báo cáo định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện tháng 4 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong tháng 5 năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị, quyết, kết luận của Trung ương, văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp thu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” và Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch 11/KH-UBND ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”... Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt trong cán bộ, chủ chốt huyện, xã, thị trấn trên địa bàn.

Tiếp thu quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể như Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày

06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực*”; Công văn số 502-CV/HU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “*về việc tăng cường công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực*”; Công văn số 778-CV/HU ngày 07/3/2023 của Huyện ủy “*về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23*”. Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/3/2023 về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện năm 2023.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia đấu tranh, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn nhận thức được vai trò của mình trong phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa, phát hiện và xử lý. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật phòng, chống tham nhũng như không thực hiện 12 hành vi tham nhũng đã được pháp luật quy định; thực hiện kê khai trung thực tài sản; tích cực tố giác hành vi tham nhũng; không tiếp tay cho hành vi tham nhũng; tích cực tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng đến gia đình, bạn bè, người thân, cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống.

2. Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra: (không có).

3. Công tác quản lý cán bộ, công chức, quản lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu khi để xảy ra các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý: (không có).

Ủy ban nhân dân huyện công khai quy trình bộ thủ tục hành chính, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện, tiếp nhận các ý kiến tham gia về cải cách thủ tục hành chính, phản ánh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức; chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; thống kê, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh theo thẩm quyền cơ quan, đơn vị mình để giải quyết.

Chỉ đạo một số ban, ngành huyện có liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân để công khai giải quyết những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, chính sách xã hội, đầu tư xây dựng.

Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn:

Trong tháng chưa thực hiện.

Số trường hợp tặng quà và nhận quà tặng, nộp lại quà tặng: Trong tháng chưa phát hiện.

Thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức

vụ, quyền hạn:

Ngày 15/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kê khai, công khai, tài sản thu nhập năm 2022 trên địa bàn huyện. Kết quả có 124 người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: 12 người đối tượng kê khai lần đầu; 03 đối tượng kê khai bổ sung; 109 đối tượng kê khai hằng năm.

Việc kê khai tài sản, thu nhập được triển khai thực hiện đúng theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giao Thanh tra huyện tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai ở các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ định mức tiêu chuẩn thực hiện theo quy chế, công khai theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch về tài chính của cơ quan, đơn vị tại Hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; công khai các kết luận, kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quy hoạch sử dụng đất, công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu quyết toán, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, công chức, đúng theo quy định của pháp luật; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thi hành công vụ; thực hiện đúng các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản để triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện như: Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền công sở thân thiện và trách nhiệm” trên địa bàn huyện Trà Cú, qua đó huyện xây dựng và triển khai thực hiện 02 mô hình “3 không, 3 chống”; Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 ban hành quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã thị trấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, uốn nắn về kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu như: Công văn số 130/UBND-VP ngày 14/02/2022 về việc uốn nắn khắc phục hạn chế trong sử dụng iOffice, iGate, chữ ký số.

Kết quả hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ địa phương, đơn vị thực hiện rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan, không để lợi dụng sơ hở, bất cập để tham nhũng, tiêu cực xảy ra: (Không có).

4. Công tác phối hợp với các cơ quan tổ tụng, thanh tra, kiểm tra và các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, chuyển giao, tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực

Kết quả pháp hiện vi phạm tham nhũng, tiêu cực qua công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: phát hiện vi phạm qua công tác tự kiểm tra của đơn vị, địa phương; qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng: (Không có).

Kết quả thực hiện việc phối hợp với tổ chức thanh tra, cơ quan tổ tụng, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện tiếp nhận, chuyển giao, tố cáo, tin báo, kiến nghị, khởi tố về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; kịp thời xác minh, điều tra làm rõ khởi tố, truy tố, xét xử đúng theo quy định: (Không có).

Kết quả thực hiện Công văn số 380-CV/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo giám định; định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực: (Không có).

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được các địa phương trên địa bàn huyện tích cực triển khai, thực hiện; các hoạt động quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai đồng bộ ở hầu hết các lĩnh vực quản lý Nhà nước, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã được Ủy ban nhân dân huyện triển khai, thực hiện đầy đủ, tuy nhiên mức độ thực hiện ở các địa phương còn khác nhau; hiệu quả thực hiện giữa các giải pháp còn khoảng cách như mục tiêu của việc kê khai tài sản chưa đạt được yêu cầu do công tác xác minh chưa được thực hiện; chưa có cơ quan chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mặc dù vậy, qua công tác thanh tra, kiểm tra trong giai đoạn thực hiện chiến lược quốc gia về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa phát hiện có hành vi tham nhũng.

Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các kết luận của Đoàn thanh tra. Thể hiện hiệu lực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đề cao giá trị pháp lý kết quả sau thanh tra.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không có.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, khó khăn, các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước cả ở Trung ương và địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ

chức, hành chính, kinh tế, hình sự; tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng, chống tham nhũng. Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hoàn thiện các quy định xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, không đê cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường, tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, như: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ... kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Củng cố, kiện toàn, tăng cường năng lực đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhất là công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (thể chế, chính sách), công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thanh tra tỉnh năm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- LĐVP, NC;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Nghị